

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญชู วงศ์อ้วน	ประธานสภาฯ	นายบุญชู วงศ์อ้วน	
๒	นายแถว เขื่อนไชย	รองประธานสภาฯ	นายแถว เขื่อนไชย	
๓	นายสุพจน์ พรหมลา	ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ต.กุดผึ้ง	นายสุพจน์ พรหมลา	
๔	นายธเนศวรชัย จันทร์ภูผา	ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ต.กุดผึ้ง	นายธเนศวรชัย จันทร์ภูผา	
๕	นายดำรง บุญเกิด	ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ต.กุดผึ้ง	นายดำรง บุญเกิด	
๖	นายบุญหลอม อินทฤทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ต.กุดผึ้ง	นายบุญหลอม อินทฤทธิ์	
๗	นายคำพร โพธิ์จันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ต.กุดผึ้ง	นายคำพร โพธิ์จันทร์	
๘	นายอาทิตย์ กองดี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ต.สุวรรณคูหา	นายอาทิตย์ กองดี	
๙	นายคำเพียน สุพรรณอินทร์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ต.สุวรรณคูหา	นายคำเพียน สุพรรณอินทร์	
๑๐	นางกุสุมาพร กลางแม	ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ต.สุวรรณคูหา	นางกุสุมาพร กลางแม	
๑๑	นางสายชล แคนติ	ส.อบต.หมู่ที่ ๗ ต.สุวรรณคูหา	นางสายชล แคนติ	
๑๒	ว่าที่ ร.ต.สุดสาคร นาเมืองรักษ์	เลขานุการสภาฯ	ว่าที่ ร.ต.สุดสาคร นาเมืองรักษ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชัย เมืองคุณ	นายก อบต.กุดผึ้ง	นายวิชัย เมืองคุณ	
๒	นายอำพร ทองบัว	รองนายก อบต.กุดผึ้ง	นายอำพร ทองบัว	
๓	นายดาวเรือง พรหมศรี	รองนายก อบต.กุดผึ้ง	นายดาวเรือง พรหมศรี	
๔	นางประยัติ จันทพอง	เลขานายกฯ	นายประยัติ จันทพอง	
๕	นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง	รองปลัดฯ	นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง	
๖	นายปรินทร์ ขานพิมาย	นักทรัพยากรบุคคล	นายปรินทร์ ขานพิมาย	
๗	นางพิระญาพัทธ์ ติดสุข	นวก.การเงินฯ	นางพิระญาพัทธ์ ติดสุข	
๘	นางสาวปภาดา ธาตุดี	นายช่างโยธา	นางสาวปภาดา ธาตุดี	
๙	นางสาววิภาวัลย์ พิมพ์แยง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นางสาววิภาวัลย์ พิมพ์แยง	

เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๐๐ น.
นายบุญชู วงศ์อ้าว ประธานสภาฯ	เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายบุญชู บุญอ้าว ประธานสภา อบต.กุดผึ้ง จุติรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
นายแฉว เชื้อนไชย รองประธานสภา	วันนี้เป็นการประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เนื่องจากวันนี้ ว่าที่ สุตสาคร นาเมืองรักษ์ ติด ภารกิจ ขอให้สมาชิกสภาฯ คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ เชิญครับ
นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ส.อบต. ม.๕ ต.กุดผึ้ง	เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก คณะที่มิผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอ นาย ธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ส.อบต. ม.๕ ต.กุดผึ้ง เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว ครับ
นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ส.อบต. ม.๕ ต.กุดผึ้ง	เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก คณะที่มิผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนาย ธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ส.อบต. ม.๕ ต.กุดผึ้ง ผมยินดีและยินยอมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ จากที่ไปอบรมฯ มาได้ความรู้พอสมควรก็ขอให้ที่มิบริหารและสมาชิกฝ่ายสภา ร่วมกัน
ทำงานให้เต็มที่ครับ

๑.๒ การส่งเอกสารรายงานการประชุม หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุม แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ไป
ส่งเอกสารให้ส่งเอกสารกับเจ้าตัว ไม่ใช่ฝากหนังสือไว้กับคนอื่น และการส่งเอกสารที่ต้องมี
การเซ็นชื่อกำกับเอกสาร ขอให้เจ้าตัวได้มีโอกาสอ่าน ตรวจสอบดูหนังสือก่อน ว่าถูกต้องไหม
เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง ไม่ใช่ยื่นรอเอาเอกสารเลย ผมขอฝากด้วยครับ

นายวิชัย เมืองคุณ นายก อบต.	วันนี้เป็นวันประเพณีบุญข้าวจี๋ ทางอำเภอก็มีหนังสือมาให้ นายกกับปลัด ไปร่วมงานกิจกรรม แต่วันนี้ปลัดไม่มา ผมจะให้รองปลัดไปแทนท่านปลัด
นายบุญชู วงศ์อ้าว ประธานสภาฯ	วันนี้ปลัดไม่มา ผมว่าจะให้รองปลัด ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการประชุมสภาแทน ขอให้ท่าน นายกแจ้งเจ้าหน้าที่คนอื่นไปแทนรองปลัดได้ไหมครับ
นายวิชัย เมืองคุณ นายก อบต.	ประชุมเสร็จช่วงบ่ายก็ได้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายบุญชู วงศ์อ้าว ประธานสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ
นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว	เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธไนศวรรย์ จันทร์ภูผา ส.อบต. ม. ๕ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ขออนุญาตอ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา (อ่านรายงานการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุม)

นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง
รองปลัดฯ

เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก คณะทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่าน เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประชุม ผมคิดว่าควรทำให้ละเอียดมากกว่านี้ เช่น ตอนที่ประธานสภาฯ มอบหมายให้รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานแทนชั่วคราว เพื่อให้ประธานสภาฯ เสนอโครงการ ก็ไม่มีในบันทึกรายงานการประชุม และเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ โอนเพิ่ม โอนลด เท่าใด จากหมวดไหน ก็ไม่เห็นบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งบางทีการเบิกจ่ายเงินต้องใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

นายบุญชู วงศ์อ้าว
ประธานสภาฯ

เมื่อ ว่าที่ ร.ต.สุตสาคร นาเมืองรักษ์ เลขานุการสภาฯ ได้มาถึงที่ประชุมแล้ว ก็ขอให้ท่านได้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ ต่อ ก็ขอยกเลิกเลขาสภาชั่วคราว ขอให้ท่าน ธโนศวรรย์ จันทร์ภูผากลับมานั่งที่เดิมครับ เชิญครับ

นายดาวเรือง พรหมศรี
รองนายกฯ

เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายดาวเรือง พรหมศรี ตำแหน่ง รองนายก อบต.กุดผึ้ง ผมขอแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว ในการบันทึกรายงานการประชุมก็อาจมีผิดพลาดบ้าง บางที่เจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกไม่ทัน หรืออาจพิมพ์ตกหล่น ถ้าผิดเราก็แค่ยกมือขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข แล้วก็รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานี้เลยครับ เพราะถ้าเราไม่รับรองรายงานประชุมแล้วจะยกไปรับรองรายงานการประชุมรอบหน้าไม่ได้ครับ

นายบุญชู บุญอ้าว
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ท่านรองนายกฯ ครับ ที่เสนอแนะ แต่หน้าที่ตรงนี้ผมอยากให้เลขาสภาฯ เป็นผู้จัดการเรื่องนี้เองครับ

ว่าที่ ร.ต.สุตสาคร
เลขาสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ท่านนายก คณะทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ รายงานการประชุมถ้าผิด ผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครับ

นายบุญชู วงศ์อ้าว
ประธานสภาฯ

ขอเชิญครับ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายดำรง บุญเกิด
ส.อบต. ม.๖ ต.กุดผึ้ง

รายงานการประชุมขอให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขก่อนครับ ผมค่อยจะเซ็นให้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ เรื่อง โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.กุดผึ้ง

นายวิชัย เมืองคุณ
นายก อบต.ฯ

เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งทุกท่าน กระผม นายวิชัย เมืองคุณ ขออ่านข้อเสนอยุติการโอนงบประมาณปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.กุดผึ้ง ครับ

เรื่อง ขอเสนอยุติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

ข้าพเจ้า นายวิชัย เมืองคุณ นายก อบต.กุดผึ้ง ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง งบประมาณในการก่อสร้าง ๓๒๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กุดผึ้งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ปรากฏในปีบัญชี ครุภัณฑ์

เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง เนื่องจากหลังคาอาคารสำนักงานได้ผุพังตามเวลาเป็นเวลานานแล้ว เวลาฝนตก หลังคารั่ว ทำให้เอกสารและสิ่งของต่าง ๆ เกิดความเสียหายอย่างมาก โดยขอโอนลดจากงบประมาณรายจ่ายดังนี้

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่นตั้งไว้ จำนวน ๕,๘๗๐,๕๕๖.-บาท (ห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รวมโอนลดครั้งนี้ ๓๒๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย เมืองคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

พักเบรก ๑๐ นาที

ประชุมต่อเวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา

นายบุญชู วงศ์อ้าว
ประธานสภาฯ

มี ส.อบต.ท่านใดมีอะไรติดขัด หรือสงสัยเกี่ยวกับญัตติที่ท่านนายกอ่านไปหรือไม่รับ

นายแถว เชื้อนไชย
รองประธานสภา

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง กระผมนายแถว เชื้อนไชย รองประธานสภา ผมยังติดขัดงบประมาณการจ่ายทำโครงการปรับปรุงหลังคา สำนักงาน อบต.กุดผึ้ง เมื่อก่อนสภาได้ออนงบประมาณก่อสร้างถนนบ้านหินนกกุง ม.๗ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออนุมัติทำหลังคาสำนักงาน อบต.กุดผึ้ง ไม่ทราบว่าเงินที่โอนมานั้น ไปไหน ทำไมถึงต้องมาขอยุติได้ออนงบประมาณ จากแผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณรายจ่ายรายเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ เพื่อมาตั้งจ่ายปรับปรุงหลังคาสำนักงานอีก ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงตรงนี้ด้วยครับ

นางพิระญาพัทธ์ ติดสุข
นวก.การเงินและบัญชี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ดิฉัน นางพิระญาพัทธ์ ติดสุข ตำแหน่ง นวก.การเงินและบัญชี ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงหลังคา สอนง. อบต.กุดผึ้ง ที่สภาโอนงบจากงานโครงสร้าง มา ๓๐๐,๐๐๐ บาท กันเงินไว้แล้ว แต่เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ ขาดเอกสาร รายงานประชุมหรือเอกสารอื่นๆ ประกอบเลยทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตกเป็นเงินสะสมของ อบต. ค่ะ

นายธโนศวรรย์ จันทร์ภูผา
ส.อบต.ม.๕ ต.กุดผึ้ง

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ผมนายธโนศวรรย์ จันทร์ภูผา ส.อบต. ม.๕ ต.กุดผึ้ง ผมจะสอบถามเรื่องยุติ จำนวนเงินโอนมา สามแสนกว่าบาท แต่ยอดเงินจริงในเอกสารทำไมแค่สองแสนกว่าบาท ครับ

นางพิระญาพัทธ์ ติดสุข
นวก.การเงินและบัญชี

เรียนท่านประธานสภา นายกณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเรื่องยุติการโอนงบประมาณ ที่ยอดเงินไม่ตรงกันเพราะตัวเลขยังไม่ได้รวมภาษี ภาษาช่างจะเรียกว่า Factor F คือยอดเงิน สองแสนกว่าบาทนี้ยังไม่ได้นำมาคิดรวมภาษี หรือ Factor F ท่านต้องดูตามเอกสารใบประหน้าซึ่งจะเป็นใบสรุปค่าใช้จ่ายค่ะ ยอดเงินถึงจะตรงกันค่ะ

นางประยัติ จันทพงษ์
เลขานายกฯ

เรียนประธานสภา นายก ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารจะมีใบ พร.๕ เอกสารนี้จะมีรายงานสรุป ส่วนใบ พร.๔ คือจะเป็นประมาณราคากลางงานก่อสร้าง เวลาดูต้องดูประกอบกันด้วยค่ะ และเรื่องการโอนงบประมาณที่เจ้าหน้าที่โอนจากงบบุคลากร ก็เพราะว่าตั้งงบประมาณไว้แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่โอนย้ายมา ตำแหน่งนี้ก็เลยโอนเงินส่วนนี้มาใช้จ่าย

นางสาวปภาดา ธาตุดี
นายช่างโยธา

เรียนประธานสภา นายก ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนางสาวปภาดา ธาตุดี ตำแหน่ง นายช่างโยธา ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับยอดเงินที่ไม่ตรงกัน ก็เพราะเรายังไม่ได้รวมค่าดำเนินการ ซึ่งจะกำหนดมาจากกรมบัญชีกลาง เมื่อนำตรงนี้มารวมกันแล้วก็เป็นยอดเงินทั้งหมดคือ ๓๒๗,๐๐๐ บาท ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

พักรับประทานอาหารเที่ยง ๑๒.๐๐ นาฬิกา

เริ่มประชุมต่อ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

นายบุญชู วงศ์อื้อ
ประธานสภาฯ

ขอมติยุติการโอนงบประมาณ ครับ

มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- นายแถว เชื้อนไชย
รองประธานสภา
- กราบเรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านกุดผึ้ง ม.๑ และบ้านนาไร่เดียว ม.๖ ร่วมกัน ที่ทำมาใหม่ทดแทนที่เสียหาย ไม่ทราบว่าโครงการนี้ดำเนินการถึงขั้นไหนแล้วครับ ผมกลัวว่าจะตกไป หรือน้ำจะมาก่อนจะดำเนินการลำบาก
- นายวิชัย เมืองคุณ
นายก อบต.
- ขออนุญาตท่านประธานสภาผมขอตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้จัดส่งประกาศไป ๓ รอบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีผู้รับเหมาเข้ามาติดต่อ ครับ
- ว่าที่ ร.ต.สุดสาครฯ
เลขาสภาฯ
- เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง จากที่ท่านได้ถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มี หจก.ได้เข้ามาติดต่อแล้ว และเจ้าหน้าที่ทำประกาศ ส่งหนังสือไปยังผู้รับจ้างให้มาทำสัญญา ๓ รอบ แต่ก็ยังไม่มาทำสัญญา อบต.เราก้เลยทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนเป็นผู้ที่ทำงาน การดำเนินการตอนนี้อยู่ในช่วงประกาศหาผู้รับจ้างใหม่ ครับ
- นายธเนศวรชัย จันทร์ภูผา
ส.อบต.ม.๕ ต.กุดผึ้ง
- เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณแผนปี ๖๔ จะเริ่มดำเนินการตอนไหนครับ และโครงการที่เสนอไปในคราวประชุมที่ผ่านมาจะเริ่มทำเมื่อไหร่ครับ
- นายดาวเรือง พรมศรี
รองนายกฯ
- เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ตามที่ท่าน ธเนศวรชัย จันทร์ภูผา ถามเป็นแผนปี ๖๔ แต่นำมาใช้ในปี ๖๕ ใช้ไหมครับ โครงการที่ทำไปแล้วก็มี โคกเขาตุ้, คสล.บ้านพนมพัฒนา, ลาน คสล. ข้างสำนักงาน และหน้าสำนักงาน อบต.กุดผึ้ง ส่วนโครงการอื่น ๆ จะทยอยทำก่อนจะเข้าหน้าฝน จะเร่งดำเนินการให้เสร็จก่อนไตรมาสที่ ๔ เพราะกลัวงบประมาณจะตกไปครับ
- นายแถว เชื้อนไชย
รองประธานสภาฯ
- เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ผมขอสอบถาม เรื่องลูกจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างทั้งหมดปัจจุบันมีจำนวนเท่าไรครับ และหน่วยงานเราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตรงนี้ก็เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
- นายปรินทร์ ขานพิมาย
นักทรัพยากรบุคคล
- เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ผมนายปรินทร์ ขานพิมาย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ขอชี้แจงรายละเอียดตามแผนฯ ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง มีส่วนราชการบริหารภายในองค์กร ๓ กอง ประกอบด้วย
- สำนักปลัด
 - กองคลัง
 - กองช่าง

ขอแยกจำนวน/ตำแหน่ง พนักงานจ้างแต่ละสำนัก/กอง คือ

๑. สำนักปลัด รวม ๑๖ อัตรา

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- ผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอน) ๖ อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๒ อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
- พนักงานขับรถรถยนต์ ๒ อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ (กระเช้า)
- แม่บ้าน (พนักงานจ้างทั่วไป)
- คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป)

๒. กองคลัง รวม ๓ อัตรา

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๓. กองช่าง รวม ๓ อัตรา

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- ช่างก่อสร้าง (ทักษะ)

รวมส่วนราชการ ดังกล่าวข้างต้น มีการจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงานทั่วไป รวม ๓๐ อัตรา แยกเป็น

- พนักงานตามภารกิจ ๒๑ อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป ๒ อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก ๑ อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก (ถ่ายโอน) ๖ อัตรา

มีค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลตาม มาตรา ๓๕ ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปิงปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ฉบับปัจจุบัน ปี ๒๕๖๕ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน ๑๑,๖๑๘,๑๘๔.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๗ (คิดจากฐานงบประมาณรายจ่าย) ๓๕,๐๓๑,๒๐๒.-บาท

ซึ่งตามข้อมูลฯ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจ้างพนักงานจ้างตาม ภารกิจ/พนักงานจ้างทั่ว ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด จึงไม่มีการทำผิดกฎหมายว่าด้วย เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างแต่อย่างใด ขอเรียนให้สภาทราบ แต่เพียงเท่านี้ครับ

นายวิชัย เมืองคุณ
นายก อบต.ฯ

เรื่องน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ของแต่ละหมู่บ้าน ถ้าหมู่บ้านไหนเดือดร้อนก็ให้แจ้งทีมบริหาร ได้เลยนะครับ เพราะจะได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้

นายดาวเรือง พรหมศรี
รองนายกฯ

เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้งครับ ผมขอเพิ่มเติมเรื่อง
ความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ทำเป็นหนังสือเข้ามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีหน่วยงานข้างนอก
มาตรวจสอบจะได้มีเอกสารให้เขาดู เพราะบางเรื่องจะต้องมีการเบิกจ่ายด้วย อย่างเช่น ท่อ
น้ำแตก หรือหลอดไฟเสียต้องเปลี่ยนใหม่ ประมาณนี้ครับ เราแจ้งปากเปล่าก็ดีแต่ต้องทำเป็น
หนังสือมาด้วยจะเป็นการกันทั้งตัวนายกและเจ้าหน้าที่ด้วยครับ และอีกเรื่องคือ จะแต่งตั้ง
คณะ อปพร.หมู่บ้านละ ๔ ท่าน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนของท่าน แทนคนเก่า
ที่หมดวาระหรือมีแต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงาน ผมว่าจะคุยกับท่านนายกอยู่ครับ เกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณในส่วนนี้ ถ้ามีเรื่องด่วนให้โทรมาเบอร์โทรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือเบอร์ผม ๐๘๖-๔๕๙๙๓๕๒ ครับ

นางประยัติ จันทพงษ์
เลขานายกฯ

เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ดิฉันขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องโครงการก่อสร้างฝายน้ำบ้านกุดผึ้งน้ำไร้เดียว คือผู้รับเหมาเขาเข้ามาแล้วแต่เขาไม่ทำ
เนื่องจากอะไรหลายๆ อย่าง เมื่อเขาทำงานเราก็ทำหนังสือแจ้งว่าเขาทำงาน และเจ้าหน้าที่
เราก็ทำประกาศหาผู้รับจ้างเพื่อมาดำเนินการก่อสร้าง แต่ก็ไม่ผู้รับเหมาท่านใดเข้ามาติดต่อ
ก็กลัวจะดำเนินการไม่ทันกลัวงบบตกหล่นอยู่ แต่ทางคณะที่ผู้บริหารจะหาทางออกโดยการ
จะเข้าไปคุยกับทางจังหวัดให้อยู่ค่ะ ส่วนเรื่องงานโครงการก่อสร้างงานที่ดำเนินการเสร็จไป
แล้วก็มี คสล.บ้านพนมพัฒนา ลานคอนกรีตข้างสำนักงานและหลังสำนักงาน ส่วนงาน
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการก็กำลังทยอยทำอยู่ค่ะจะเร่งทำให้เร็วที่สุด

นายบุญชู วงศ์อ้าว
ประธานสภาฯ

มาที่มติการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เอกสารเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการแก้ไข
ถูกต้องแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภารับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๑๐ เสียง


นายบุญชู วงศ์อ้าว
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายดำรง บุญเกิด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายคำเพียน สุพรหมอินทร์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(สุดสาคร นาเมืองรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสายชล แคนติ)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญชู วงศ์อ้าว)